

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCĐ

TP. Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2023

V/v phúc đáp theo nội dung  
Phiếu chuyển số 64-  
PC/BNCTU ngày 25/10/2023  
của Ban Nội chính Tỉnh ủy  
Quảng Ngãi

Kính gửi: Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

UBND thành phố Quảng Ngãi nhận được Phiếu chuyển số 64-PC/BNCTU ngày 25/10/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi v/v chuyển các nội dung phản ánh của công dân đến UBND thành phố để xem xét giải quyết, xử lý theo thẩm quyền, gồm: (1) Trường Tiểu học Trần Phú có vi phạm pháp luật về việc tuyển sinh vào lớp 1, yêu cầu học sinh được tuyển sinh phải có cha mẹ có hộ khẩu tại phường Trần Phú, như vậy là không đúng với các quy định của Luật Cư trú, Luật Giáo dục, Luật Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em; (2) Trường Tiểu học Trần Phú ưu tiên cho con em của cán bộ ngành dầu khí với lý do những gia đình này có đóng góp nhiều cho địa phương (những trường hợp này chỉ có tạm trú chứ không có hộ khẩu thường trú); việc ưu tiên này không hợp lý, không công bằng cho những trường hợp khác. (3) Công tác tuyển sinh không thống nhất số lượng đầu kỳ và cuối kỳ (khi ra thông báo đến khi chốt số lượng tuyển sinh), điều này tạo điều kiện cho phát sinh tiêu cực. (4) Việc tuyển sinh vào lớp 1 có dư luận xã hội về tham nhũng, tiêu cực (có bỏ phong bì thi sẽ được tiếp nhận vào trường).

Qua xem xét nội dung phản ánh của công dân, trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 71/BC-TTr ngày 25/12/2023 về kết quả rà soát nội dung phản ánh của công dân liên quan đến công tác tuyển sinh tại Trường Tiểu học Trần Phú, Chủ tịch UBND thành phố báo cáo như sau:

1. Việc công dân cho rằng Trường Tiểu học Trần Phú có vi phạm pháp luật về việc tuyển sinh vào lớp 1, yêu cầu học sinh được tuyển sinh phải có cha mẹ có hộ khẩu tại phường Trần Phú, như vậy là không đúng với các quy định của Luật Cư trú, Luật Giáo dục, Luật Chăm sóc và Bảo vệ trẻ em.

**\* Qua rà soát cho thấy:**

Việc tuyển sinh của Trường Tiểu học Trần Phú là thực hiện đúng theo quy định và hướng dẫn tại Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 01, lớp 6 năm học 2023 - 2024 và Công văn số 300/PGDĐT ngày 23/5/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ngãi về hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh lớp 1, năm học 2023 - 2024. Nhà trường có xây dựng ban hành Kế hoạch số 10/KH-THTP, ngày 15/06/2023 về việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024

và ban hành Quyết định số 41/QĐ-THTP về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1, năm học 2023 - 2024 để thực hiện đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao, đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển sinh nhà trường có thực hiện công tác báo cáo tuyển sinh đầy đủ theo thời gian quy định của thành phố.

Mặt khác, theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 35 của Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học có quy định Quyền của học sinh được học tập: .... “a) Được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân; được học ở một trường, lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học thuận tiện đi lại đối với bản thân trên địa bàn cư trú. b) Học sinh được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận”. Do đó, nội dung phản ánh của công dân là không có cơ sở.

2. Trường Tiểu học Trần Phú ưu tiên cho con em của cán bộ ngành dầu khí với lý do những gia đình này có đóng góp nhiều cho địa phương (*những trường hợp này chỉ có tạm trú chứ không có hộ khẩu thường trú*); việc ưu tiên này không hợp lý, không công bằng cho những trường hợp khác.

**\* Qua rà soát cho thấy:**

- Theo kết quả làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường thì Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn có hỗ trợ cho trường xây dựng 01 nhà ăn cho các cháu học bán trú với số tiền 500 triệu đồng vào năm học 2021 - 2022 và năm 2023 thì Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tiếp tục hỗ trợ cho trường 300 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị, bếp ăn, không có việc một số gia đình đóng góp.

- Việc ưu tiên cho con em của cán bộ ngành dầu khí là chưa đúng vì thực tế các con em của cán bộ ngành dầu khí có 10 trường hợp được trường xét tuyển vào đợt 2, ngày 09/08/2023 (*Theo Công văn số 439/PGDDT ngày 07/08/2023 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, khi trường được bổ sung thêm 30 chỉ tiêu*) Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp bàn, thống nhất phân bổ số lượng cho từng diện và có phương thức xét. Trong đó: Có một số con em của cán bộ ngành dầu khí, có nhà ở, có sinh sống lâu dài ở địa phương kết hợp cha, mẹ làm việc tại Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, đơn vị đóng trên địa bàn phường; các trường hợp này có hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh, các huyện ở xa nhưng mua nhà ở, sống tại địa phương, sống ở khu tập thể thuộc phường Trần Phú lâu dài, có đăng ký tạm trú và hiện đang công tác tại cơ quan đóng trên địa bàn phường, cần được tạo điều kiện để cha, mẹ yên tâm công tác, Công ty phát triển và tiếp tục hỗ trợ cho địa phương. Nhà trường xét tuyển các trường hợp trên là phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, Kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đúng quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 35 của Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường Tiểu học. Do đó, nội dung phản ánh của công dân là không có cơ sở.

3. Công tác tuyển sinh không thống nhất số lượng đầu kỳ và cuối kỳ (*khi ra thông báo đến khi chốt số lượng tuyển sinh*), điều này tạo điều kiện cho phát sinh tiêu cực.

**\* Qua rà soát cho thấy:**

- Theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2023 - 2024 trường được giao 350 chỉ tiêu. Trường đã thực hiện bán hồ sơ tuyển sinh cho số đối tượng thuộc diện xét tuyển (*đối tượng 1*) theo kế hoạch là 366 trẻ, vượt chỉ tiêu được giao, do đó nhà trường có kiến nghị xin bổ sung thêm được 30 chỉ tiêu. Tổng chỉ tiêu được giao 02 lần là 380 chỉ tiêu.

- Tuy nhiên, số hồ sơ mà nhà trường bán để tuyển sinh và xét tuyển trong 03 đợt theo Kế hoạch của Trường Tiểu học Trần Phú đến ngày 09/8/2023 là 394 trẻ/380 chỉ tiêu nhưng trong quá trình rà soát, chốt danh sách, sắp xếp lớp thì có một số trẻ đã mua hồ sơ tuyển sinh nhưng không nộp hồ sơ và một số trẻ đã nộp hồ sơ nhưng lại rút chuyển đi trường khác là 43 trẻ (*đối tượng 1 mua hồ sơ nhưng không nộp và rút hồ sơ chuyển đi trường khác là 26 trẻ và 17 trường hợp có hộ khẩu thường trú nhưng không liên hệ mua hồ sơ*) nên nhà trường tiếp tục xét tuyển đối tượng 2 là 26 trẻ để bổ sung thay thế số trẻ không nộp hồ sơ, chuyển trường 26 trẻ để đảm bảo chỉ tiêu 377 trẻ/380 chỉ tiêu được giao.

- Kết quả tuyển sinh đúng tuyển là 326 trẻ (*đối tượng 1*) và số đối tượng 2 là 51 trẻ (*trẻ có hộ khẩu nhập nhờ: 05 trẻ; tạm trú 18 trẻ (trong đó có 10 em là con em cán bộ, công nhân nhà máy lọc dầu có hộ khẩu tạm trú và có nhà ở tổ 7, 8 phường Trần Phú) và trẻ ngoài phường 28 trẻ*). Do có sự thay đổi về tăng chỉ tiêu được giao và số trẻ bị biến động, khi đối tượng đúng tuyển mua hồ sơ mà không nộp và số không mua hồ sơ; trong khi số đối tượng 2 đăng ký thì quá nhiều mà chỉ tiêu xét bổ sung cho đủ chỉ còn 6 chỉ tiêu nên nhà trường tiến hành họp bàn và thống nhất phương thức xét tuyển bổ sung cho từng diện thuộc đối tượng 2 cho đủ chỉ tiêu được giao, nên không có việc phát sinh tiêu cực.

4. Đối với nội dung phản ánh của công dân việc tuyển sinh vào lớp 1 có dư luận xã hội về tham nhũng, tiêu cực (*có bỏ phong bì thì sẽ được tiếp nhận vào trường*): Nội dung này, qua kết quả rà soát chưa phát hiện và UBND thành phố cũng không có tiếp nhận đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nào của cá nhân, tổ chức về nội dung này.

Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo để Ban Nội chính Tỉnh ủy biết, theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTTU, TT. HĐND thành phố;
- CT, các PCT.UBND thành phố;
- Thanh tra thành phố;
- Phòng GD&ĐT thành phố;
- VPUB: C, PVP, CV(NC, TCD);
- Lưu: VT, TTr, HS (lh).

**CHỦ TỊCH**

**Trà Thanh Danh**